

Số: 50/BC-UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Đức Phổ.

Thực hiện Công văn số 713/UBND ngày 18/3/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Nay UBND Phường Nguyễn Nghiêm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn Phường cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết

I. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị Quyết.

1. Công tác quán triệt

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 22/12/2016 của Huyện ủy Đức Phổ (nay là Thị xã Đức Phổ) về việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và Quyết định 2483/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND thị xã Đức Phổ triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Đảng ủy Phường có Công văn số 72-CV/ĐU về việc học tập triển khai Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, UBND phường phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của địa phương.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Phường Nguyễn Nghiêm tập trung phát triển con người toàn diện, hướng đến “Chân – Thiện – Mỹ”; thấm nhuần tinh hoa văn hóa dân tộc; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân lan tỏa rộng rãi, tác động mạnh đến lối sống, tư duy của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

2. Công tác tuyên truyền

Thông qua Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết tuyên truyền sâu rộng đến lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại địa phương gắn với xây dựng văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công tác chính đồn Đảng thông qua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước.

Các ban ngành, đoàn thể chú trọng theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền qua Hội nghị, Ngày hội Đại đoàn kết, Đài truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, Fanpage của Phường

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết

1. Xây dựng, phát triển toàn diện con người về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi nói riêng và con người Việt Nam nói chung đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững được địa phương quan tâm và trú trọng. Phát triển con người về đức, trí, thể, mỹ thông qua việc tuyên truyền mọi người phổ biến lối sống tốt, hướng thiện, phê phán lối sống ích kỷ, hẹp hòi. Phát động và xây dựng lối sống văn hóa công sở đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao năng lực cảm thụ văn nghệ, thẩm mỹ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân đặc biệt là thanh, thiếu niên. Bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người thông qua các hoạt động nghệ thuật. Qua đó nâng cao giá trị tư tưởng, phản ánh sâu sắc tinh thần văn hóa, lịch sử hào hùng dân tộc, truyền thống cách mạng, và công cuộc đổi mới của địa phương.

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tuyên truyền và xây dựng các chuẩn mực đạo đức văn hóa, nếp sống văn minh đô thị thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa đã triển khai thực hiện các nội dung phong trào đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa trung bình 10 năm qua tỷ lệ đạt Gia đình văn hóa trên địa bàn Phường

đều đạt từ 95% trở lên, 100% Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó phối hợp tuyên truyền: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình; về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội như: không rải vàng mã ra ngoài đường, sử dụng nhạc tang bằng USB chép sẵn, xây kim tinh cho người chết...

Các phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động như: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình dòng họ hiếu học”; phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”, “Xã, phường phù hợp với trẻ em”. Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phê phán đẩy lùi lối sống vô cảm, hủ tục mê tín, dị đoan; gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Việc triển khai thực hiện đã thực sự có tác động và làm thay đổi cuộc sống tinh thần, vật chất của nhiều gia đình.

Ngoài ra địa phương còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng: thực hiện các chính sách tự do tín ngưỡng, khuyến khích, định hướng các tôn giáo hoạt động hướng thiện, xây dựng nội bộ dân chủ và lành mạnh, giáo dục các tín đồ ý thức trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, tham gia các hoạt động xã hội theo tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”.

3. Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế.

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được triển khai gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa, làm cho nội bộ thật sự đoàn kết, thống nhất. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân; có ý thức tuân thủ pháp luật, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ... qua đó đã góp phần vào sự ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn phường.

Văn hóa trong kinh tế cũng được quan tâm, lấy con người làm trung tâm khuyến khích các hoạt động phát triển kinh tế lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh các hoạt động văn hóa như: yoga, gym, khu liên hợp thể thao Bách Bằng, Công viên nước Rồng Vàng, Khu vui chơi – Cà phê Kid Centre....

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

Hàng năm UBND Phường đều bố trí kinh phí cho sự nghiệp hoạt động thể dục thể thao, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm, nhằm phát triển rộng rãi phong trào thể dục thể thao càng sâu rộng và lan tỏa với mục đích nâng cao sức khỏe tạo sân chơi lành mạnh đặc biệt cho giới trẻ thanh, thiếu niên, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Đức Phổ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND Phường cũng đã thành lập Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, Ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý nhằm mục đích quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Phường theo đúng quy định của pháp luật. Đã có 01 di tích được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Huyện đường Đức Phổ và Cây nhãn di sản nằm trong khuôn viên huyện đường Đức Phổ và 01 Di tích lịch sử nằm trong danh mục kiểm kê của UBND tỉnh: Vụ thăm sát Vĩnh Bình (Ở Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh nay là Phường Nguyễn Nghiêm).

Các hệ thống thiết chế văn hóa đều được đầu tư, xây dựng và củng cố hàng năm theo quy chuẩn. Đến nay đã có 6/6 điểm Nhà sinh hoạt văn hóa của 6 Tổ dân phố phục vụ cho việc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, chính trị...; UBND phường có Hội trường lớn trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các sự kiện lớn của địa phương. Ngoài ra còn có Hệ thống thư viện Thị xã Đức Phổ, Trung tâm nhà văn hóa Thị xã đặt trên địa bàn phường và các Khu vui chơi giải trí, công viên khác đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở luôn được củng cố duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ.

5. Phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa

Phường Nguyễn Nghiêm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn đầu tư, xây dựng, kinh doanh về lĩnh vực văn hóa.

6. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong những năm qua địa phương tích cực tham gia các hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong và ngoài địa bàn thị xã tổ chức. Đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của đơn vị khác, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa phục vụ có hiệu quả các sự kiện của địa phương; từng bước thu hẹp khoảng cách nâng cao mức hưởng thụ văn hóa.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của phường. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình năm 2014-2024 trung bình đạt từ 95%; Tổ dân phố đạt 100%; duy trì cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa qua đó đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa của nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia. Như Hội thi âm thực do Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức vào ngày 08/3/2024; Giải bóng chuyền mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024;

2. Hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là:

Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện đôi lúc còn chưa thường xuyên liên tục. Việc cụ thể hóa thực hiện các văn bản cấp trên còn chậm.

Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

Các biểu hiện thiếu văn minh trong giao tiếp ứng xử, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, làm cho quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội nảy sinh những tiêu cực.

3. Nguyên nhân.

Nhận thức của các ban, ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, phát triển con người toàn diện chưa đầy đủ, chỉ coi đó là nhiệm vụ của ngành văn hóa.

Năng lực quản lý văn hóa của cán bộ chuyên môn còn nhiều thiếu sót, chưa được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên.

Quá trình đô thị hóa và sự giao lưu, hội nhập văn hóa nhiều vùng miền làm ảnh hưởng đến lối sống của người dân chạy theo giá trị vật chất không chú trọng phát huy truyền thống văn hóa của địa phương.

4. Bài học kinh nghiệm

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tích cực lồng ghép phát triển văn hóa, con người với phát triển kinh tế - chính trị.

Xác định nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để triển khai rộng khắp và lan tỏa ra cộng đồng.

Tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức mỗi người dân trong xây dựng, phát triển văn hóa, tự trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt đẹp, hoàn thiện nhân cách con người. Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương để người dân noi theo.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới tiếp tục thực hiện Nghị quyết

1. Về phương hướng

Tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kế hoạch số 34 /KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các văn bản triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và con người Đức Phổ nói riêng phải được đặt ngang hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững của địa phương. Vì vậy trong quá trình hoạch định và phát triển kinh tế - xã hội cần được chú trọng đúng mức.

Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đức Phổ trong tình hình phát triển đô thị hiện nay.

Xây dựng văn hóa công sở, con người trong nền hành chính hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển gắn với phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thị Hạnh

PHỤ LỤC 1

Văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

(Kèm theo báo cáo 50/BC-UBND ngày 18/3/2024 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm)

STT	Cơ quan ban hành văn bản	Số, kí hiệu văn bản, ngày ban hành	Trích yếu văn bản
1	UBND Phường	34 /KH-UBND ngày 14/7/2021	Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm
2		29 /KH-UBND ngày 10/4/2023	Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn phường
3		30 /KH-UBND ngày 10/4/2023	Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn phường